



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ประกาศ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ และดำเนินการคัดเลือก ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันประกาศผลการคัดเลือก อนึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ จะทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ ๑ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ หากไม่มารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง ตามกำหนดเวลา จะถือว่าสละสิทธิ์ในการจ้างครั้งนี้ ทั้งนี้ จะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ให้ถือว่าประกาศผลการคัดเลือกฉบับนี้เป็นหนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกได้ โดยให้นำเอกสารเพื่อทำสัญญาจ้าง ดังนี้

๑. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย (ในจังหวัดกาญจนบุรี ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
๔. กรณีผู้ขึ้นบัญชีตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ในลำดับถัดไป เมื่อได้รับการเรียกตัวจะต้องมารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หากไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ เว้นแต่เหตุสุดวิสัย ซึ่งสามารถตรวจสอบและเชื่อถือได้ ทั้งนี้ จะต้องแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ทราบ ภายในเวลาที่แจ้งให้มารายงานตัว

๕. หากปรากฏภายหลังว่า ผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติต่างไปจากที่กำหนดในประกาศรับสมัครคัดเลือก จะถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกรายนั้น เป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และไม่อาจสั่งจ้างได้หรือหากได้รับการจ้างไปแล้ว จะถูกเพิกถอนการจ้างโดยจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลังไม่ได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายอนันต์ กัลปะ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒